

# Tin tức CỦA CTSQ ILLINOIS

Chúa Nhật 20/11/2011 HV NGUYỄN HUY TRẦM từ trần. Hội viên chính thức Nguyễn Huy Trầm - phụ tá Trưởng nhóm 4, từ trần ngày 20/11/2011. Thành viên Ban cố vấn hẹn gặp Giám đốc nhà quàn và thân quyến người quá vãng chiều ngày 21/11/2011 để sắp xếp tổ chức tang lễ cho cụ Nguyễn Huy Trầm trang trọng, đầy đủ cho hợp với hoàn cảnh của tang quyến. Bà Nguyễn Minh Châu - Ủy viên Ban Cố vấn và một số hội viên, Đại diện Hội cao niên đến viếng sanh đường COONEY, 3918 W Irving Park Chicago, chiều ngày 22/11/2011, để báo biệt người quá cố, chia buồn cùng tang quyến và trao chi phiếu Bảo thọ cho thừa kế. Ông Trần Văn Quả, Thư ký CHI HỘI CTSQ / Illinois được ủy nhiệm đọc Tiểu sử người quá cố, điều khiển Lễ phủ cờ Việt Nam Cộng Hòa để tôn vinh một Sĩ quan gương mẫu, thanh bạch, 19 năm phục vụ Quân lực VNCH .

Nhiều chiến hữu và đồng hương theo đưa linh cửu của Nguyễn Huy Trầm đến nơi hỏa táng, tổ chức vào ngày hôm sau. (Đăng báo diễn đàn Chicago số phát hành tháng 12/2011).

**BƯU ĐIỆP**

**Nơi gửi:** Ban Đại diện CTSQ/IL

**Nơi nhận:** Cựu GS Thành, CTSQ Minh Bé, Nhứt, Quả, Manquay, Sáng, Núi, Gioan, Bồn, Đông, Hưng, Hùng, An, Châu, Thái (con Cán bộ).

**Nơi thông báo:** TỔNG HỘI CTSQ VIỆT NAM

**Báo NHÂN TRÍ DŨNG**

Trân trọng báo cáo:

-THỨ NHẤT: CTSQ Nguyễn Huy Trầm, sinh năm 1936, Cựu



Thiếu Tá QLVNCH, từ trần tại Chicago ngày 20/11/2011 (tin đăng trong báo địa phương kèm).

- **THỨ HAI:** Ngày 20/11/2009, quỹ có \$ 1,010, chi phí sinh hoạt \$930 đến 21/11/2011 còn \$80 .

- **THỨ BA:** Trợ giúp tang quyến CTSQ Nguyễn Huy Trâm: \$750 ( của CTSQ Minh \$100; Sáng \$100; Quả \$100; Núi \$100; Bé \$50; Man Quay \$50; Hưng \$50; Đọng \$50 và cháu Thái \$50).

- **THỨ TƯ:** Gia đình CTSQ Illinois sẽ tổ chức họp mặt mừng XUÂN mới ngày thứ bảy 04/02/2012, lúc 11h . Địa điểm sẽ báo sau. Thân ái mời anh em đến dự, thảo luận đóng Niên Liễm hay không? Anh em nào quan tâm thì điện thoại: (773)-381-1273 trước 8AM hoặc sau 7 PM mỗi ngày, trước 28/01/2012 để biết người tham dự hoặc lý do không đến. Thân ái chúc tất cả gia đình Anh Em Ta / IL được An Bình, Hạnh Phúc, - Ký tên CTSQ Trần Văn Quả Ủy viên liên lạc.

### **CỰU THIẾU SINH QUÂN CÓ LÀM CHÍNH TRỊ KHÔNG?**

Theo đường lối của Tổng Hội CTSQ hải ngoại hiện hành thì cựu TSQ không hoạt động chính trị.

Vì lý do có một số anh em CTSQ, đa số còn trẻ, có tinh thần đối với quốc gia dân tộc thường thắc mắc và hỏi các niên trưởng tại sao lại không hoạt động chính trị ?. Trong dịp báo XUÂN năm nay, tôi xin nhắc lại NỘI QUY hiện hành của tập thể CTSQ Hải Ngoại cũng như quan điểm các anh em CTSQ Illinois, cũng như quan điểm ghi nhận của các niên trưởng như CTSQ Nguyễn Văn Ứng, Nguyễn Văn Minh, Lê Tấn Sầu, Chu Văn Hải... tất cả đều tán đồng đường lối hoạt động của Tổng Hội. Các CTSQ có quyền hoạt động chính trị với tư cách cá nhân với các tổ chức khác. Nhưng không phải của hội CTSQ. Giải thích lý do có thể có nhiều sâu sắc, không tiện trình bày trên báo. Nếu có dịp thuận tiện có nhiều CTSQ quan tâm thì họp nhau lại để đại diện Illinois trình bày quan điểm này.

Nhận xét chung của CTSQ /IL trong những năm qua như sau:

- Đặc san Nhân Trí Dũng xuất sắc trong các kỳ phát hành gần đây, xuất hiện nhiều CTSQ trẻ có nhiều tài năng và hiểu biết, được các CTSQ đón nhận và nhiều đồng hương tán thưởng, dù chỉ phổ biến nội bộ.

- Vai trò của Tổng Hội, ấn định theo nội quy rất khó thực hiện, dù qua nhiều Tổng Hội Trưởng có tâm, có khả năng. Lý do chính yếu vì tại các địa phương chưa vững (thiếu liên lạc, khó kết hợp vì cái "TÔI" (số ít). Chúng tôi ngưỡng mộ các địa phương tương đối là CTSQ Seattle, Illinois, Toronto, Úc Đại Lợi, Georgia, Texas,,) Chúng tôi đề nghị, xin các CTSQ quan tâm xét thử, có thể thêm bớt, nếu được đa số các địa phương đồng ý thì TAM LÀ LUẬT, Tổng Hội phổ biến, yêu cầu thi hành.

## 1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG.

CTSQ thực sự quan tâm đến sinh hoạt, tương trợ thì phải ghi danh theo mẫu đơn, tên họ, nhập trường nào, năm, địa chỉ, điện thoại... và cam kết tuân theo đường lối của Hội, Ủy ban đại diện được lập để liên lạc...

## 2. TỔNG HỘI

Tạm thời trách nhiệm thông tin, liên lạc có đặc san, email, địa chỉ thông báo, nhắn tin, KHÔNG phổ biến, thảo luận kế hoạch, đường lối của Tổng Hội. Giám sát các việc tương trợ của các lớp,

các địa phương. Nhật tu tình hình hội viên và tình trạng CTSQ các địa phương ( như nhiệm kỳ THT Phạm Công Cảnh và Tổng Hội hiện nay).

**3. CÁ NHÂN CTSQ** đã nhập vào Chi Hội thì thi hành kỷ luật nghiêm minh (tuân theo đa số), theo truyền thống, mọi bất đồng, tranh chấp giữa CTSQ sẽ từ từ các cấp giải quyết, không nên ồn ào, không cần thiết.

**4. ĐỐI VỚI CTSQ TẠI VIỆT NAM** thì việc liên lạc , tương trợ rất cần thiết nhưng nên tránh ( theo cá nhân tôi ) NHÂN DANH Tổng Hội hoặc Hội trợ giúp. Thực tế thì đúng nhưng để bớt khó khăn cho nơi nhận tiền có thể phiền phức thì chi chuyển của một CTSQ bạn cũ mà thôi.

**5. ĐẠI HỘI CTSQ.** Vào mỗi chu kỳ có đại hội thì mời các CTSQ các nơi đến, gặp nhau, các CTSQ quan tâm đến để xét khả năng hiện có để hoạch định việc làm trong 2 năm tới. Nhiệm kỳ xin gia hạn 4 năm mới đủ thời gian cho một Tổng Hội Trưởng làm việc có hiệu quả. Thời gian thuận tiện theo đa số trước đây. Riêng địa điểm, không bắt buộc phải lớn, trang trọng, có thể trong khu vườn rộng của nhà riêng, và giao thông dễ dàng, có chỗ đậu xe.

Ctsq Trần Văn Quả

### *Lời hay ý đẹp*

- Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình.
- Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc.
- Cuộc sống của chúng ta là cố gắng và lao động. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta trong những năm mờ.